

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับที่	กิจกรรม	2557					2558					ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557	X														งานประกันคุณภาพการศึกษา	
2	จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 (Improvement Plan)		X													คณะกรรมการประกันคุณภาพ	
3	ติดตามการทำแผนดังต่อไปนี้ - แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และวิสัยทัศน์ของคณะ - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน - แผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ - แผนบริหารความเสี่ยง - แผนกิจกรรมพัฒนามิติด กิจกรรม 5 ประเภท (1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 2. กิจฟ. 3. บำเพ็ญประโยชน์ 4. สร้างคุณธรรม 5. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม) - แผนบริการวิชาการประจำปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม กำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จและโครงการ - แผนดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรม กำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จ และงบประมาณ			X	X											คณะกรรมการประกันคุณภาพ	
4	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมหลักที่ 1 : เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ - ประชุมชี้แจงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ - จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ			X	X	X	X	X	X							คณะกรรมการประกันคุณภาพ	
5	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร (10 เม.ย. 58)					X	X		X	X						ประกัน + วิชาการ	ขอเปลี่ยนชื่อโครงการนำร่องการประเมินหลักสูตร เป็นโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพ หลักสูตร
6	ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรคณะ			X	X				X	X						คณะกรรมการประกันคุณภาพ	เกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ
7	โครงการศึกษาความเหมาะสมการขอรับการประเมิน AUN-QA							X	X	X	X	X				รองประกัน + ตัวแทนภาควิชาวิทย์ทั่วไป	
8	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนามิติดและบุคลากร - ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านกรวิจัย - จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์			X	X	X	X	X	X	X	X	X				ประกัน + วิชาการ + วิจัย อ.วุฒิพงษ์ ทองใบ	คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่: 5/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ประเด็นความรู้: ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น : การทวนสอบ ด้านการวิจัย ประเด็น : การวิจัยในชั้นเรียน
9	ประชุมคณะอนุกรรมการ/กรรมการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน					X	X									งานประกันคุณภาพ	
10	รวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน					X	X									งานประกันคุณภาพ	เนื่องจากเกณฑ์ยังไม่ถึง จึงไม่มีการรายงานรอบ 6 เดือน
11	ประชุมคณะอนุกรรมการ/กรรมการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน							X	X							งานประกันคุณภาพ	
12	รวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน								X							คณะกรรมการประกันคุณภาพ	ส่งผลกลับมานงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 28 เม.ย. 2558
13	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมหลักที่ 2 : ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (#1: 19 พ.ค. 58 (บ่าย), #2: 26 มิ.ย. 58 (ทั้งวัน), #3: ปิดเล่ม 7 ก.ค. 58)									X	X	X				คณะกรรมการประกันคุณภาพ	
14	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมหลักที่ 3 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง (21 ก.ค. 58)											X	X			คณะกรรมการประกันคุณภาพ	
15	หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมิน (13-17 ก.ค. 58)											X				กรรมการบริหารหลักสูตร	
16	ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ (ปลายเดือน ก.ค. 58)											X				งานประกันคุณภาพการศึกษา	
17	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมหลักที่ 4 : รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (4-6 ส.ค. 58)												X			คณะกรรมการประกันคุณภาพ	